



# ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๕๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๑๒๔

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ รวม ๖ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๑ ๕

(นางสาวรณช สวยคำข้าว)  
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน  
ประจำวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	กทม.เตรียมใช้ นวัตกรรมใหม่ ตรวจโควิด-๑๙ จากน้ำเสียใน แหล่งชุมชน	matichon, dailynews, siamrath, kaosod, thansettakij, tna.mcot, nationtv, newtv, news.trueid.net,	<p>- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม.กล่าวหลังการประชุมทางไกล (tele-conference) ร่วมกับคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ๗ สถาบัน เกี่ยวกับมาตรการและความคืบหน้าในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ซึ่งกำหนดประชุมทุกวันพฤหัสบดีว่า อาจารย์แพทย์จาก รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ได้แนะนำให้ กทม.ตรวจหาเชื้อโควิด-๑๙ จากน้ำเสียในพื้นที่ตลาดและบริเวณใกล้เคียง เนื่องจากเป็นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ หากมีของเสียจากผู้ติดเชื้อปนเปื้อนอยู่จะทำให้ทราบว่าบริเวณดังกล่าวมีคนติดเชื้ออยู่ในละแวกนั้น โดย ม.ธรรมศาสตร์จะสนับสนุนแล็บในการตรวจวิเคราะห์ ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มช่องทางการตรวจและค้นหาผู้ป่วยโควิดได้อีกทางหนึ่ง</p> <p>- การดำเนินมาตรการค้นหาเชิงรุกและการป้องกันด้านต่าง ๆ เช่น การตรวจคัดกรองผู้ค้าและแรงงานต่างชาติในตลาดทั้ง ๔๗๒ แห่ง ในสถานประกอบการ ภายในไซต์งานก่อสร้าง รวมถึงประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูง ด้วยวิธีการ SWAB หรือการค้นหาเชื้อทางโพรงจมูก และการตรวจหาเชื้อจากน้ำลาย ขณะนี้ได้ผลคืบหน้าเป็นที่น่าพอใจ นอกจากนี้ ๕๐ สำนักงานเขตยังได้กวดขันการตรวจสถานบันเทิงอย่างต่อเนื่อง ไม่ให้ลักลอบเข้าไปมั่วสุม ส่วนร้านอาหารต่าง ๆ ต้องมีการเว้นระยะห่าง มีจุดคัดกรอง สแกนไทยชนะ และหมอนชนะ ที่สำคัญห้ามขายสุราในร้านอาหารเด็ดขาด ขอให้ประชาชนมั่นใจว่า กทม.ยังคงเดินหน้ากวดขันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างเข้มงวด</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - นำนวัตกรรมมาใช้ตรวจหาเชื้อโควิด-๑๙ จากน้ำเสียในพื้นที่ตลาดและบริเวณใกล้เคียงเพื่อเพิ่มช่องทางการตรวจและค้นหาผู้ป่วยโควิด-๑๙</p>	<p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในเชิงรุกด้วยการตรวจหาเชื้อโควิด-๑๙ จากน้ำเสียในพื้นที่ตลาดและบริเวณใกล้เคียง การตรวจคัดกรองผู้ค้าและแรงงานต่างชาติในตลาด สถานประกอบการ ไซต์งานก่อสร้าง รวมถึงประชาชนกลุ่มเสี่ยง</p>
๒	กทม.กำชับ เขตลงพื้นที่ กวดขันตาม มาตรการ DMHTT / ห้ามเปิดผับ	matichon, mgronline, bangkokbiznews, posttoday, mbfnews, newtv, sondhitalk, twitter.com	<p>- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม.กล่าวหลังประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ว่า ที่ประชุมรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ พบผู้ป่วยเพิ่ม ๔๗ ราย โดย ๑ ราย มีความเชื่อมโยงกับ จ.สมุทรสาคร นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการ เพื่อกำหนด</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - ขับเคลื่อนมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง</p>	<p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การกวดขันไม่ให้เปิดผับ บาร์ คาราโอเกะ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และขอความร่วมมือสถาน</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	บาร์ คาราโอเกะ		<p>มาตรการต่าง ๆ ที่จำเป็นในการระงับยับยั้งการระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-๑๙ ซึ่งระบาดแบบกลุ่มก้อนในเขตหลายเขตพื้นที่ของประเทศ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดที่จำเป็นต้องมีมาตรการที่เข้มงวด เพื่อการสกัดและยับยั้งการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและเด็ดขาด โดยข้อกำหนดดังกล่าว ประกอบด้วย (๑) การยกระดับการบังคับใช้มาตรการป้องกันโรคให้ผู้ดูแลรับผิดชอบสถานที่ กิจกรรม หรือกิจการต่างๆ ดำเนินการเพื่อให้ผู้ใช้บริการ ผู้เดินทาง และประชาชนทั่วไปปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด และติดตั้งแอปพลิเคชัน "หมอชนะ" เพื่อประโยชน์สำหรับเจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการโรค (๒) การยกระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุดที่จำเป็นต้องมีมาตรการเข้มงวดอย่างยิ่ง โดยให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมการใช้เส้นทางคมนาคม หรือการใช้นยานพาหนะของประชาชนในการเดินทางเข้าออกเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนงดการเดินทางในช่วงนี้ (๓) การปราบปรามและลงโทษผู้กระทำผิดอันเป็นเหตุให้เกิดการระบาดของโรค โดยให้กวดขัน สอดส่อง และเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย รวมถึงการเปิดให้มีการมั่วสุมลักลอบเล่นการพนัน และ (๔) โทษผู้ฝ่าฝืนข้อกำหนดซึ่งออกตามมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ จะมีความผิด ซึ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ ผู้ติดเชื้อที่จงใจปกปิดข้อมูลการเดินทางหรือแจ้งข้อมูลเท็จต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนและควบคุมโรคเป็นผลให้เชื้อโรคแพร่ออกไป อาจเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ ด้วย</p> <p>- ที่ประชุมกำชับให้สำนักงานเขตลงพื้นที่ตรวจสอบไม่ให้มีการเปิดผับ บาร์ คาราโอเกะ ตามประกาศ กทม.อย่างเข้มงวด ส่วนร้านอาหารให้ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT ได้แก่ D : Social Distancing เว้นระยะห่าง ๑-๒ เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด M : Mask Wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา H : Hand Washing ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์</p>		ประกอบกร ร้านอาหาร ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			T : Temperature check การตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื้อโควิด ๑๙ ในกรณีที่มีอาการเข้าข่าย และ T : Thai Cha Na สแกนแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ก่อนเข้า-ออกสถานที่สาธารณะทุกครั้ง เพื่อให้มีข้อมูลในการประสานงานได้ง่ายขึ้น		
๓	กทม.แจ้งแนวทางขออนุญาตจัดงานรวมคนจำนวนมาก	กรุงเทพธุรกิจ, khaosod, thansettakij, bangkokbiznews, posttoday, thestandard, js๑๐๐, springnews, nationtv, newtv, tnnthailand kapook, ejan, facebook.com twitter.com	- นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปล.กทม. กล่าวว่า กทม.กำหนดแนวทางยื่นแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรคต่อสำนักอนามัย (สนอ.) กทม.กรณีที่มีการประชุม สัมมนาที่มีผู้เข้าร่วมเกิน ๒๐๐ คน หรือจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ที่มีการชุมนุมเกิน ๓๐๐ คน ตามประกาศ กทม. เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๑๖) ลงวันที่ ๔ ม.ค.๖๔ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ <u>ขั้นตอนที่ ๑</u> ทำหนังสือเรียน ผอ.สนอ.รายละเอียดประกอบด้วย (๑) ลักษณะงาน/กิจกรรม (๒) จำนวนผู้ร่วมงานและพื้นที่ในการจัดงาน (๓) วัน เวลา สถานที่ในการจัดงาน/กิจกรรม (๔) ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ประสานงานที่สามารถติดต่อได้ และผู้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน (๕) มาตรการควบคุมโรคโควิด-๑๙ (๖) แผนผังแสดงพื้นที่การจัดงานและภาพถ่าย (ถ้ามี) <u>ขั้นตอนที่ ๒</u> ทำหนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่ที่มีการจัดงาน/กิจกรรมทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อและเจ้าพนักงานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมแนบสำเนาหนังสือถึงสำนักอนามัย และ <u>ขั้นตอนที่ ๓</u> ซึ่งเป็นขั้นตอนการตรวจสอบและพิจารณาของ กทม. ประกอบด้วย (๑) สนอ.ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบและให้คำแนะนำการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด (๒) สนอ.มีหนังสือแจ้งผู้จัดงาน/จัดกิจกรรมทราบผลการพิจารณาแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรค และ (๓) สำนักงานเขตพิจารณาลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรคในวัน เวลา และสถานที่ที่มีการจัดงาน/กิจกรรม	<u>ด้านบวก</u> - กำหนดแนวทางและมาตรการการยื่นขออนุญาตจัดงานที่มีการรวมคนจำนวนมากเพื่อป้องกันและควบคุมโรคโควิด-๑๙	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แนวทางและรายละเอียดการยื่นขออนุญาตจัดงานที่มีการรวมคนจำนวนมาก รวมทั้งมาตรการควบคุมโรคเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔	กทม.กำหนดมาตรการป้องกันโรคโควิด-๑๙ ในสวนสาธารณะ	แนวหน้า, naewna	- นายวิรัตน์ มนัสสินทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม (สสล.) กทม. กล่าวว่า สสล.กำหนดมาตรการการใช้บริการในสวนสาธารณะของ กทม.ทั้ง ๓๙ แห่ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ดังนี้ (๑) ปิดประกาศแจ้งมาตรการและข้อกำหนดการเข้าใช้บริการสวนสาธารณะในทุกประตูเข้า-ออก โดยจัดทำป้ายประกาศ แผ่นพับ และสื่อทุกช่องทาง (๒) กำหนดเปิดประตูทางเข้า-ออกสวนสาธารณะ โดยสวนขนาดใหญ่ เปิด ๒ ประตู (ยกเว้นสวนหลวง ร.๙ และสวน	<u>ด้านบวก</u> - เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในสวนสาธารณะของ กทม.	- สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และข้อกำหนดของการเข้าใช้บริการในสวนสาธารณะของ กทม.ในช่วงสถานการณ์

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>ลุมพินี เปิด ๔ ประตู) ส่วนสวนขนาดกลาง และสวนขนาดเล็ก เปิด ๑ ประตู พร้อมทั้งตั้งจุดคัดกรองผู้มาใช้บริการก่อนเข้าใช้บริการสวนสาธารณะ (๓) ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า เข้าใช้บริการภายในสวนสาธารณะ และต้องสวมใส่ตลอดเวลาที่เข้าใช้บริการในสวนสาธารณะ (๔) ให้ผู้เข้าใช้บริการดำเนินการตามมาตรการ Social distancing ในการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยง (๕) อนุญาตให้นั่งพักผ่อนบริเวณสนามหญ้าภายในสวนสาธารณะได้ แต่ต้องเว้นระยะห่าง ระหว่างกัน ๒ เมตร (๖) กรณีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ขออนุญาตใช้สวนสาธารณะของ กทม.ทุกแห่งในการจัดกิจกรรมทุกประเภท อนุญาตให้มีผู้ร่วมกิจกรรมได้ไม่เกิน ๕๐ คน โดยต้องมีการเว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัด (๗) ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายแจ้งมาตรการ แนวทางการปฏิบัติตนในระหว่างใช้บริการภายในสวนให้ทราบเป็นระยะ ๆ (๘) ดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่สวนทุกแห่งก่อนและหลังเปิดให้บริการ และทำความสะอาดห้องน้ำทุก ๑ ชั่วโมง ตลอดระยะเวลาการเปิดให้บริการสวน และ (๙) ขอความร่วมมือผู้ให้บริการตรวจสอบผู้ใช้บริการด้วยตนเอง หากพบเห็นผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางที่กำหนด ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สวนเพื่อเข้าไปแจ้งให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด</p>		<p>การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างต่อเนื่อง</p>
๕	เตรียมขยายถนนไมตรีจิต-ถนนคลองแก้ว	เดลินิวส์, ข่าวสด	<p>- นายไพฑูริ ชันแก้ว ผอ.สำนักการโยธา (สนย.) กทม. กล่าวว่า สนย.ได้ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุง ถ.ไมตรีจิต ช่วงซอยไมตรีจิต ๓๘ - ถ.คลองแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างรวมจ้างระหว่าง กทม. การประปานครหลวง และการไฟฟ้านครหลวง นั้น ปรากฏว่าบริษัท ประยูรชัย (๑๙๘๔) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด หลังจากได้ผู้รับจ้างแล้ว สนย.ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและความถูกต้องของเอกสารและได้ประกาศรายชื่อรับรองผู้ชนะการประกวดราคาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๕ ม.ค.ที่ผ่านมา ขั้นตอนต่อไปเตรียมลงนามในสัญญาเพื่อเริ่มงานก่อสร้างต่อไป ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว เป็นการขยายช่องจราจรช่วงสุดท้ายของ ถ.ไมตรีจิต เขตคลองสามวา จากเดิมขนาด ๒ - ๔ ช่องจราจรไปกลับ เพิ่มเป็นขนาด ๖ ช่องจราจรไปกลับ ระยะทาง ๑,๖๐๐ ม. ใช้เวลาก่อสร้าง ๑ ปี</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายถนนบรรเทาปัญหาจราจรติดขัด ด้วยโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนไมตรีจิต-ถนนคลองแก้ว</p>	<p>- สำนักการโยธา และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการก่อสร้างปรับปรุงถนนไมตรีจิต-ถนนคลองแก้วให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบเพื่อวางแผนการเดินทางลดผลกระทบด้านการจราจร</p>
๖	แก้ปัญหาไฟฟ้าส่องสว่าง-กวดขัน	news-town	<p>- นายประพาส เหลืองศิรินภา ผอ.สำนักการจราจรและขนส่ง กทม. กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณป้ายหยุดรถโดยสารประจำทาง หน้าวิทยาลัย</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - เร่งรัดตรวจสอบและแก้ไข</p>	<p>- สำนักงานเขตราชเทวีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	ไม่ให้นักเร่ร่อน จับจองพื้นที่ สาธารณะ		<p>กองทัพบก เขตราชเทวีว่า เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว จะเร่งตรวจสอบและแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ๔๘ ชม. หากพบอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าภายในป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางชำรุด จะประสานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เพื่อพิจารณาแก้ไขโดยเร็ว ทั้งนี้ ระหว่างรอการแก้ไข กทม.จะติดตั้งระบบแสงสว่างโซล่าเซลล์ไว้ชั่วคราว เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน</p> <p>- นางทวีพร โชตินุชิต ผอ.เขตราชเทวี กล่าวว่า จากการตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณป้ายหยุดรถประจำทางหน้าวิทยาลัยกองทัพบก พบว่าอยู่ในความดูแลของสำนักการจราจรและขนส่ง ส่วนไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสะพานลอยคนเดินข้ามสี่แยกตึกชัย โรงพยาบาลรามธิบดี อยู่ในความดูแลของสำนักการโยธา ซึ่งสำนักงานเขตราชเทวีได้ประสานทั้งสองหน่วยงาน เพื่อตรวจสอบและเร่งรัดดำเนินการแก้ไขต่อไป สำหรับกรณีคนเร่ร่อนบนสะพานลอย บริเวณแยกตึกชัย ถ.พระรามที่ ๖ และบ้านราชวิถี ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ห้ามมิให้จับจอง นอนกีดขวาง หรือตากวางเสื้อผ้าในบริเวณดังกล่าว รวมทั้งจะจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจกวาดขนบริเวณดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณป้ายหยุดรถโดยสารประจำทาง</p> <p>- ตรวจสอบและกวาดขนกรณีพบคนเร่ร่อนใช้สะพานลอยเป็นที่พักอาศัยในพื้นที่เขตราชเทวี</p>	<p>สำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่เขตราชเทวี และแผนดำเนินการตรวจสอบแก้ไขในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมถึงการลงพื้นที่กวาดขนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคนเร่ร่อนใช้สะพานลอยหรือสถานที่สาธารณะเป็นที่พักอาศัย</p>

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์